

'ส่งสุขปีใหม่' จากใจกระทรวงเกษตรฯ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดกิจกรรม "ส่งสุขปีใหม่ 2560 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการ กิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559-12 มกราคม 2560

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานร่วมกันส่งสุขปีใหม่มอบให้แก่เกษตรกรไทยและประชาชนทั่วประเทศ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก



คือ 1. กิจกรรมส่งเสริมแหล่งบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีตามแหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ กว่า 125 แห่งทั่วประเทศ อาทิ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงราย ดอยวาวี ชุนวางและเขื่อนต่างๆ เป็นต้น 2. กิจกรรมบริการประชาชน มอบความรู้และพัฒนาอาชีพ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่บริเวณถนนสายหลัก และสายรองที่สำคัญ ตั้งจุดบริการพักรถ ห้องน้ำสะอาด ไว้บริการประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ กว่า 400 จุด พร้อมทั้งจัดพื้นที่ให้เกษตรกรสามารถนำสินค้าเกษตรคุณภาพมาจำหน่ายได้ ขณะที่ด้านกรมปศุสัตว์ ได้เตรียมให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงฟรี ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ทั่วประเทศ และในส่วนของกิจกรรมมอบความรู้พัฒนาอาชีพ และสาธิตสร้างการเรียนรู้ ก็จะทำให้บริการข้อมูลวิชาการ อาทิ ระบบชลประทานน้ำหยด การสหกรณ์ อาหารปลอดภัย เป็นต้น และ 3. กิจกรรมลดรายจ่ายในครัวเรือน อาทิ การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของสหกรณ์ ลด 10% ณ จุดจำหน่ายสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. และแบรนด์อื่นๆ ในราคาพิเศษ ลด 2-10% ตามช่องทางจำหน่ายที่ร่วมรายการ และร้านค้าของ อ.ส.ค. เป็นต้น

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะมีการส่งมอบแหล่งน้ำในไร่นา จำนวน 1,000 บ่อฝาย ถนน และหนังสือแสดงสิทธิ์ในพื้นที่เกษตรกรรมจัดรูปที่ดิน กว่า 100 ฉบับ เพื่อเป็นของขวัญแก่เกษตรกรและประชาชน พร้อมทั้งปล่อยหอยลาย ปล่อยพันธุ์ปลา 8.9 ล้านตัว คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วย

ขณะที่ด้าน ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ก็ไม่น้อยหน้า จัดหนักเต็มทีด้วยกิจกรรม "ผลไม้ GAP รับเทศกาลปีใหม่" ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณตลาด อตท. กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงระบบการรับรองแหล่งผลิต GAP พิษ และเปิดโอกาส



พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรที่ได้รับ การรับรองแหล่งผลิต GAP พิษ รวมทั้งตั้งโต๊ะตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลไม้ ออกกนูจำหน่ายผลไม้ของเกษตรกรรายย่อย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน พร้อมกับมีการสาธิตการจัดการเชื้อเพลิงไม้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ เป็นต้น

ทางด้าน อนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ก็ได้จัด "เทศกาลของขวัญจากข้าว ตลาดข้าวชาวนา ส่งความสุขปีใหม่ 2560" ระหว่างวันที่ 19-30 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณโรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว ภายใต้แนวคิด "สืบสานข้าวไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยรู้จักคุณค่าของข้าว และได้บริโภคข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ โดยภายในงานจะมีการบริการจัดกระเช้าในราคา ยุติธรรมสำหรับส่งมอบเป็นของขวัญ ในเทศกาลพิเศษ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาการค้าข้าวตกต่ำ ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าข้าวสู่ผู้บริโภค รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมชิมข้าวพันธุ์ต่างๆ พร้อมรับชมการสาธิต และชิมอาหารจากข้าว อีกด้วย

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมการข้าว ยังมีการให้บริการจัดกระเช้าปีใหม่ราคาถูกด้วยสินค้าสหกรณ์คุณภาพในราคาพิเศษ ซึ่งได้เริ่มให้บริการแก่ประชาชนแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 15 มกราคม 2560 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 และยังมีกิจกรรมคืนความสุขจากอีกหลายหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงเกษตรฯ ที่พร้อมใจกันจัดหนัก จัดเต็ม เพื่อพี่น้องเกษตรกรและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ